



MAI TIẾN DŨNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Số: 248/LĐVP

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

UBND TỈNH QUANG TRỊ	
SỐ	16879
ĐẾN NGÀY	22/8
CHUYÊN	

THƯ CHÚC MỪNG


Gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2016), thay mặt lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước qua các thời kỳ cùng gia đình lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, vinh dự, tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ quan tâm, đào tạo, dìu dắt và được tôi luyện qua những giai đoạn đầy khó khăn, gian khổ của đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng, thiết thực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta.

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn cho phát triển nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tinh thần ấy cần được lan tỏa sâu rộng và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Tôi tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả hệ thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh thi đua yêu nước, tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, vì Nhân dân phục vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn hơn nữa cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Xin chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái,

Mai Tiến Dũng